



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานจัดการหนี้ของเกษตรกร โทร. ๗๑๐๕
ที่ กฟก. ๐๑๐๐/ว. ๐๔๕๒ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (กลุ่มที่ ๑)

เรียน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด

ตามที่คณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๑๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘) นั้น

เนื่องจากครบกำหนดการขยายระยะเวลาดำเนินการในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้ว ปรากฏว่า ยังมีเกษตรกรสมาชิกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (กลุ่มที่ ๑) ทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลสถานะหนี้ที่ได้สิทธิ หรือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (กลุ่มที่ ๑) ได้ยื่นความประสงค์ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชำระหนี้แทนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มที่แจ้งรายชื่อเพื่อขอให้มีการตรวจสอบสิทธิโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (กลุ่มที่ ๑) เพิ่มเติม ทำให้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนี้

๑. ขยายระยะเวลาการดำเนินงานให้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามเกณฑ์กลุ่มที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ผ่านระบบ ธ.ก.ส. (การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเกณฑ์กลุ่มที่ ๑) ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ กรณีเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (กลุ่มที่ ๑) เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกผู้ได้สิทธิเพิ่มเติมได้ตรงกันกับส่วนงาน ธ.ก.ส. จึงขอให้มีการตรวจสอบรอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยระบุวันเดือนปีที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหนี้) ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

(นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร